

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 21 มกราคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน,เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p><b>ปลัด สธ.เห็นย้าย 10 ข้าราชการ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ได้ลงนามในคำสั่งย้ายข้าราชการจำนวน 10 ราย ดังนี้ 1.นางสุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุมภ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช จ.พิษณุโลก เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคต์ประจักษ์ จ.นครสวรรค์ 2.นางเกษร คงแฉม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีสวรรคต์ประจักษ์ จ.นครสวรรค์ เป็น ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช จ.พิษณุโลก 3.น.ส.จิราพร วรวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น จ.ขอนแก่น เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จ.อุดรธานี 4.น.ส.เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จ.อุดรธานี เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 5.นางทัศนีย์ เกริกกุลธร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี จ.สระบุรี 6.นางวัชรีย์ อมรโรจน์วรฤดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สุรินทร์ จ.สุรินทร์ เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น จ.ขอนแก่น 7.นายอรรถพร สนธิไชย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา เป็น ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี 8.น.ส.วารีวรรณ ศิริวานิชย์ พยาบาลวิชาชีพด้านการสอน วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ จ.สุรินทร์ 9.นางศุภิพร เพชรเรียง พยาบาลวิชาชีพด้านการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เป็น ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรยะลา จ.ยะลา และ 10.นางปัทมา แคนยุกต์ พยาบาลวิชาชีพด้านการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนิตั้ง จ.ตรัง เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา จ.นครราชสีมา มีผลตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป</p>
<p>สยามรัฐ ไทยโพสต์</p>	<p><b>สธ.เปิดเวทีปฏิรูปโครงสร้าง'รพ.สต.'</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.เตรียมรับฟังความคิดเห็นการปรับโครงสร้าง รพ.สต. จากผู้ปฏิบัติงาน ในวันที่ 22 ม.ค.59 นี้ โดยได้เชิญผู้แทนจาก สสอ.และผู้แทนจาก รพ.สต.จังหวัดละ 2 คน เพื่อร่วมให้ข้อคิดเห็นในเรื่อง 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1. โครงสร้างของ รพ.สต. ซึ่งขณะนี้ได้แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายบริการและฝ่ายสนับสนุนบริการ 2.ตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต. ที่กำหนดให้เป็นตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข และ 3. การกำหนดให้ รพ.สต. อยู่ในโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการปรับแก้กฎกระทรวง</p> <p>ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างเต็มที่ เพื่อให้การบริการระดับปฐมภูมิเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>ไวรัสซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้หวั่น ตรวจพบว่าชายไทยไม่เปิดเผยชื่อผู้หนึ่งซึ่งกำลังเดินทางกลับได้หวั่น มีเชื้อไวรัสซิกา ถือเป็นผู้นำเชื้อไวรัสซิกาสู่ได้หวั่นเป็นรายแรก จากจำนวนตัวอย่าง 50,000 คน ที่ห้องปฏิบัติการดังกล่าว นำมาตรวจสอบตั้งแต่ปี 2546 โดยผู้ป่วยรายนี้ให้ปากคำว่าก่อนหน้าที่จะเดินทางมายังได้หวั่นเป็นครั้งแรกในช่วง 3 เดือนก่อนหน้าได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย และรู้สึกมีอาการไข้ ปวดศีรษะ เมื่อวันที่ 9 มกราคม แต่เมื่อนำตัวอย่างเลือดไปตรวจสอบก็ไม่พบเชื้อไวรัสเดงกี หรือไวรัสไข้เลือดออก โดยได้นำผลการทดสอบดังกล่าวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการของซีดีซีได้หวั่นด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อมีการเก็บตัวอย่างและนำไปตรวจสอบเพิ่มเติมก็พบเชื้อไวรัสซิกาดังกล่าว โดยผู้ที่ร่วมเดินทางมาด้วยอีก 2 รายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานและใช้ชีวิตอยู่ทางตอนเหนือของไทยเช่นเดียวกัน ตรวจสอบแล้วไม่พบเชื้อไวรัสซิกาแต่อย่างใด</p> <p>ผลจากการตรวจสอบพบเชื้อไวรัสซิกาดังกล่าว ทำให้ทางซีดีซีได้หวั่นออกประกาศยกระดับคำเตือนการเดินทางสำหรับการเดินทางไปอเมริกากลางและอเมริกาใต้กับกัมพูชา, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และมัลดีฟส์ เป็นระดับ 2 คือถือว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสซิกา โดยในขณะเดียวกันได้ยกระดับคำเตือนการเดินทางสำหรับการเดินทางไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดเป็นระดับ 1 คือ อยู่ในข่ายต้องเฝ้าระวังไวรัสซิกา นอกจากนี้ยัง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p>แนะนำให้ผู้ที่ตั้งครรภ์อยู่ระหว่างการเดินทางไปยังพื้นที่การแพร่ระบาดของไวรัสซิกาด้วย</p> <p>-เสนอข่าว ผู้อำนวยการสาธารณสุขโบลีเวีย ประจำเมืองซานตา ครูซ เผยว่า พบสาวตั้งท้องอายุ 8 สัปดาห์ติดเชื้อซิกา เป็นคนแรกของประเทศ หลังพบผู้ติดเชื้อ 3 คนที่เดินทางมาจากประเทศอื่น และยังไม่สามารถยืนยันชัดเจนได้ว่า สมอของเด็กทารกที่จะเกิดมาถูกทำลายหรือไม่ เพราะสาวบราซิลจำนวนมากที่ตั้งท้องแล้วติดเชื้อซิกาคลอดบุตรมีปัญหาดังกล่าว รวมสาวตั้งท้องชาวฮาวายที่เพิ่งกลับจากบราซิลก็คลอดลูกออกมาสมอถูกทำลายเช่นกัน.</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-สพ.ญ. อภิรมย์ พารักษา อดีต นายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เผยโรคพิษสุนัขบ้า เกิดได้ทุกฤดูกาล ไม่เฉพาะหน้าร้อน เดือนคนชอบเล่นกับลูกสุนัข อายุ 2-3 เดือนก็มีเชื้อสุนัขบ้าได้</p>
ข่าวสด แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>ไขเลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว งานวิจัย ของรศ.โกสุม จันทร์ศิริ คณะแพทยศาสตร์ มชช เรื่องชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสเดงกีที่ก่อโรคไขเลือดออกแบบแยกซีโรไทป์ ได้รับเลือกจาก วช. ให้มาแสดงในงานแถลงผลงานรัฐบาลในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นชุดทดสอบเหมือนการตั้งครรภ์ รู้ผลเร็ว ช่วยให้แพทย์ตัดสินใจรักษาผู้ป่วยได้รวดเร็ว</p> <p>-เสนอข่าวสสจ.พังงารายงานพบผู้ป่วยไขเลือดออกในพื้นที่แล้ว 340 ราย ใช้มาตรการ 5 ป. ป้องกัน ได้แก่ ปิดเปลี่ยน ปล่อย ปรับ ปฏิบัติ</p> <p>-เสนอข่าว ภาคอีสานตอนล่าง มีผู้ป่วยไขเลือดออกในปี 2559 แล้ว 170 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าวประเทศปารากวัย มีรายงานปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไขเลือดออกในปี นี้ เนื่องจากฝนตกหนักทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น</p>
คมชัดลึก	<p><b>วิกฤติน้ำ</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.นิรันดร์ มณีกันต์ ผอ.โรงพยาบาลพระยีน กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำของรพ.พระยีน จ.ขอนแก่น มีการขุดเจาะบาดาลผลิตน้ำใช้เอง ส่วนน้ำที่ใช้ล้างเครื่องมือแพทย์ ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล ส่วนน้ำดื่มได้ซื้อจากผู้ผลิตในพื้นที่ ที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ ในระยะยาว คาดหวังที่จะมีระบบกรองน้ำประสิทธิภาพสูง โดยตั้งใจที่จะลงทุนจนสามารถจะผลิตต่อเพิ่มบางระบบ แต่ปัญหาที่ผ่านมาคือเรื่องงบประมาณ เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเล็กขนาด 30 เตียง งบประมาณจึงมีจำกัด</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>อย.เรียกประชุมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ช่วยชาวสวนยาง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. กล่าวว่า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง อย.จะขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ ที่มีการใช้น้ำยางเป็นส่วนประกอบ ให้เพิ่มปริมาณการใช้น้ำยางดิบในประเทศให้มากขึ้น โดยได้เชิญผู้ผลิตยางอนามัย ผู้ผลิตเครื่องมือสำหรับการตรวจโรค ผู้ผลิตเครื่องมือสำหรับการศัลยกรรม และผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์อื่น ๆ ที่ใช้น้ำยางพาราเป็นส่วนประกอบ มาประชุมหารือร่วมกัน ซึ่งเป็นความร่วมมือของกันทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาน้ำยาง และสนับสนุนการใช้น้ำยางพาราในประเทศ</p>
ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก	<p><b>จุลชีพรักษามะเร็ง</b></p> <p>-เสนอข่าว ผศ.พญ.เอื้อม แซ่ สุขประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา ร.พ.ศรีนครินทร์ กล่าวถึงกรณีมีผู้รอดตัวจากสรรพคุณอาหารเสริมสุขภาพจุลชีพรักษาโรคมะเร็ง ว่า ปัจจุบัน ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าจุลชีพรักษาโรคมะเร็งได้ แต่ยอมรับว่าจุลชีพบางชนิดเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย อาจไปช่วยให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้น จึงมองว่าสามารถนำมาใช้เสริมฤทธิ์กับการรักษามะเร็ง ทั้งนี้การเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย สามารถทำได้ด้วยการรับประทานโปรตีนที่มีประโยชน์ รับประทานอาหารให้ครบหมู่ ทำสมาธิ วันละ 20 นาที อย่านั่งเครียด ออกกำลังกายเป็นประจำ</p> <p>ที่น่ากังวลคือผู้ป่วยโรคมะเร็งมักเข้าถึงสมุนไพรต่าง ๆ ที่มีสรรพคุณช่วยเรื่องโรคมะเร็ง แต่จากการวิจัยพบว่า 50% ไม่บอกแพทย์ว่ามีการใช้สมุนไพรร่วมด้วย ซึ่งหากมีการใช้สมุนไพรควบคู่กับแพทย์เพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้ยากับผู้ป่วย เพราะบางคนรับประทานเข้าไปมาก ๆ ก็ส่งผลกระทบต่อตับและไต เช่น ตับอักเสบรุนแรง หรือไตวาย เป็นต้น</p> <p>ด้านภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ทางอย.ไม่เคยอนุญาตให้มีผลิตภัณฑ์ในลักษณะโฆษณาว่าเป็นโปรไบโอติก หรือเป็นจุลชีพ เพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกจับ มาแล้ว 2 ครั้ง ตั้งแต่เดือนก.พ.2558 และล่าสุดวันที่ 11 ม.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินคดี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p><b>ผลวิจัย ชี้อีก14ปี อาเซียนป่วยมะเร็ง70%</b></p> <p>-เสนอข่าว โรซ ไทยแลนด์ ได้เปิดเผยผลการศึกษา “ผลกระทบของโรคมะเร็งที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ของแอ็กชัน (ACTION: Asean Costs In Oncology) ที่สำรวจใน 8 ประเทศอาเซียน พบว่าภายในปี 2573 จะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งมากกว่าร้อยละ 70 และ คนกว่า 3 ใน 4 จะเสียชีวิตหรือมีปัญหาทางการเงินภายใน 1 ปี หลังจากได้รับการวินิจฉัยโรคมะเร็ง และพบว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าประเทศในฝั่งตะวันตก ยกเว้น สิงคโปร์ และบรูไน ที่มีอัตราผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งน้อยเพราะมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและสามารถรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างทั่วถึง</p> <p>พญ.เอื้อม แซ่ สุขประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันไทยมีโปรแกรมหลากหลาย เช่น โปรแกรมการตรวจคัดกรอง นวัตกรรมและแนวทางการรักษาแบบใหม่ และการจัดตั้งระบบทะเบียนโรคมะเร็งในไทยให้มีมาตรฐาน เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลและงานวิจัยได้ง่ายขึ้น</p> <p>ด้าน นพ.ภัทรวิทย์ อัดตะสาระ รอง ผอ.สำนักตรวจราชการ กรมการแพทย์ กล่าวว่า รัฐควรให้ความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยและภาระทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ รัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมกันพัฒนาคุณภาพการรักษาโรคมะเร็งเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตในไทยด้วย</p>
มติชน,ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย	<p><b>ผู้ป่วยร้องรพ.เอกชนจ่ายยาผิด</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ณฤทัย ศรีสวัสดิ์ อายุ 29 ปี เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ระบุว่า โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน กทม. จ่ายยาผิดให้กับนางสมฤทัย ศรีสวัสดิ์ มารดา แม้งยังไม่เกิดความเสียหาย แต่ต้องการให้โรงพยาบาลแสดงความรับผิดชอบ โดยมารดาได้เข้ารับการรักษาด้วยอาการวิงเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย และนอนรักษาตัวเป็นเวลา 3 วัน จากนั้นแพทย์ระบุว่าเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ และอนุญาตให้กลับบ้านพร้อมยา 1 ถุง รวม 9 ชนิด ซึ่งตรวจสอบภายหลังพบว่า เกิดความผิดพลาดในการจ่ายยา โดยข้อเท็จจริง มารดาควรได้ยาเพียง 7 ชนิด แต่ ปรากฏว่าได้ยาผิดเพิ่มอีก 2 ชนิด เป็น ของคนไข้รายอื่นคือ ยาเกี่ยวกับโรคเลือด และยาต่อมไทรอยด์และความดัน ซึ่งเมื่อ ตรวจสอบกับเภสัชกร ทราบว่าทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นยาอันตรายที่ต้องให้แพทย์จ่ายให้คนไข้เท่านั้น</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม ได้ขอเข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อให้ปรับปรุงระบบ และแสดงความรับผิดชอบ ด้วยการขอโทษ แต่จนถึงขณะนี้ครอบครัวยังไม่ได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลดังกล่าว ดังนั้น ในวันที่ 21 มกราคม จะไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย</p>
สยามรัฐ แนวนหน้า	<p><b>อย.ยื่นข้อน้ำปลาร้าในภาชนะปิดสนิท มีเครื่องหมายอย.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่าน้ำปลาร้าที่นำไปใช้ในลักษณะเครื่องปรุงรสจัดเป็นข้อในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทซึ่งต้องแสดงฉลาก โดยต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ ชื่อผลิตภัณฑ์ เลขสารบบอาหารภายใต้เครื่องหมาย อย. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุหรือผู้นำเข้า ปริมาณสุทธิ ส่วนประกอบที่สำคัญเป็นร้อยละของน้ำหนัก ข้อมูลวัตถุดิบอาหาร ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร และวันเดือนและปีที่อาหารยังมีคุณภาพดี โดยมีข้อความ “ควรบริโภคก่อน” กำกับ ทั้งนี้ สถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าจะต้องได้รับอนุญาตจาก อย. และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) การเลือกซื้อน้ำปลาร้าขอให้ผู้บริโภคสังเกตสภาพภายนอกของบรรจุภัณฑ์ ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยบุบหรือฉีกขาด มีการเก็บรักษาในสภาพที่เหมาะสม และต้องมีการแสดงเลขสารบบอาหารภายใต้เครื่องหมาย อย.และหากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน ขอให้ร้องเรียนมาที่สายด่วน อย. 1556</p>
มติชน คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์	<p><b>อย.ไม่อนุญาตให้ยาสลายไขมัน</b></p> <p>- เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. ยืนยันว่า อย.ไม่เคยมีการขึ้นทะเบียนยาใดๆ ที่มีคุณสมบัติเพื่อสลายไขมัน ส่วนการใช้ยาหรือสารอื่นๆ เพื่อสลายไขมันนั้น จัดเป็นการใช้ยาที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ คล้ายกับกรณีการใช้สารกลูตาไธโอนฉีดเพื่อให้ผิวขาว ข้อเท็จจริง อย.ไม่เคยขึ้นทะเบียนสารดังกล่าวเพื่อการทำผิวขาว แต่ขึ้นทะเบียนเพื่อนำมาใช้กำจัดพิษของโลหะหนัก และใช้รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก</p>
มติชน , กรมประชาสัมพันธ์ , ทวี สัท	<p><b>เตรียมเอาผิดคลินิกศัลยกรรมโฆษณาแฝง</b></p> <p>- เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดี สบส. เป็นประธานเปิดมททรม “คอนเสิร์ต สวยใสมั่นใจ สบส.” ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กทม. รมรณรงค์สร้างความตื่นตัวในกลุ่มนักศึกษา รู้เท่าทันภัยอันตรายจากการเสริมความงาม โดยหมอเถื่อน และรู้จักวิธีการเลือกสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานปลอดภัย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>และกล่าวถึงเพจให้คำปรึกษาการทำศัลยกรรมและความงาม ได้โพสต์ภาพพระบุในทำนองว่า พาหนุ่มสาวคู่กรณี วิวาทกับดาราสาวชื่อดังรายหนึ่ง ไปทำศัลยกรรมเสริมความหล่อความสวยกับหมอรายหนึ่ง ในราคา 150,000 บาท และ 35,000 บาท แต่ทำให้ฟรี และเชิญชวนให้คนอื่นที่สนใจ โดยจะลดราคาพิเศษให้ด้วยนั้น ว่ากรม สบส.ได้ส่งทีมกฎหมายดำเนินการตรวจสอบเน็ตและแพทย์รายนี้เป็นการด่วนแล้ว โดยจะเรียกผู้ได้รับอนุญาตประกอบการสถานพยาบาลเสริมความงามมาชี้แจงที่กรมด้วย ว่าเกี่ยวข้องกับกรโฆษณาแบบนี้หรือไม่ หากพบว่ามีความเชื่อมโยงกัน จะถือว่าเข้าข่ายการโฆษณาแฝง มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และปรับอีกวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะระงับการโฆษณา</p>
แนวหน้า	<p><b>สบส.เตรียมพัฒนาสุศาลาพระราชทาน</b></p> <p>- เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดี สบส. กล่าวว่า ในปีนี้มีเป้าหมายพัฒนาสุศาลาพระราชทานแห่งใหม่เพิ่มอีก 8 แห่ง ใน 7 จังหวัด และพัฒนาคุณภาพ สุศาลาพระราชทานมีอยู่เดิมตั้งแต่พ.ศ. 2549 จำนวน 9 แห่ง ผลการให้บริการของสุศาลาพระราชทาน 9 แห่ง ในรอบ 3 ปี มีผู้ป่วยใช้บริการ เฉลี่ยปีละ 15,000 คน มากสุดที่บ้านเลตองคุ ส่วนใหญ่ เป็นโรคทางเดินหายใจ รองลงมาคือทางเดินอาหาร</p>
ไทยรัฐ	<p><b>แมงมุมพิษร้าย</b></p> <p>-เสนอข่าว คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวการค้นพบแมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean recluse spider) ครั้งแรกในประเทศไทย พบในบริเวณถ้ำ ภายในเขตพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี มีพิษรุนแรง โดนกัดทำเนื้อเยื่อตาย อย่างไรก็ตามไม่ควรตื่นตระหนก อย่าทำลาย เพราะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ ย้ำในไทยยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากการได้รับพิษแมงมุม ส่วนที่มีผู้เสียชีวิตจากแมงมุมนั้นไม่ใช่เป็นพิษจากแมงมุมแต่เกิดจากอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ</p> <p>ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาพิษแมงมุม หากโดนกัดหรือสัมผัสตัวแมงมุมจะมีอาการเป็นตุ่มแดงคล้ายยุงกัด ควรรักษาแผลให้สะอาด และขอให้ไปพบแพทย์โดยเร็ว หรือถ้าให้ตีให้จับแมงมุมที่กัดไปด้วย เพื่อจะได้รักษาอย่างถูกต้องตามอาการ</p>
ข่าวสด คอลัมน์ กิจกรรมสุขภาพ	<p><b>ประชุมสาธารณสุขไร้รอยต่อ</b></p> <p>- เสนอข่าว กรมการแพทย์ ร่วมกับ สภากาชาดไทย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมมิติใหม่เชื่อมสาธารณสุขไร้รอยต่อ วันที่ 24-26 ก.พ. ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ <a href="http://www.dms.go.th">www.dms.go.th</a> ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 ม.ค.</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>เตือนหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุพันธ์ แสงสว่าง ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันไฟป่าและค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินกว่ามาตรฐานกำหนด ในปีนี้มีแนวโน้มรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะภัยแล้งคุกคามหนัก ขอความร่วมมือจากประชาชนงดเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร งดเผาป่า เผาขยะหรือเผาหญ้าเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและลดผลกระทบต่อสุขภาพ แต่หากเกิดสถานการณ์ขึ้นมาควรใช้น้ำจากกอนามัย ผ้าเช็ดหน้า ปิดปาก ปิดจมูกและสวมแว่นตาทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หากไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง และต้องปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นควัน</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ ห้องร้องทุกข์	<p><b>ร้องเรียนโรงงาน</b></p> <p>- เสนอข่าว ชาวบ้านร้องมา กลัวภัยโรคร้าย จากโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ใน ช.บางกระดี่ 19 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน ส่งเสียงดังรบกวนไม่พอ กลิ่นน้ำยาเคมี ฟุ้งกระจายไปทั่ว จนเด็กเล็ก คนเฒ่า คนแก่ อยู่กันไม่เป็นสุข ล้มป่วยหลายรายแล้ว ฝากสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบ มีใบขออนุญาตถูกต้องหรือไม่</p>
คมชัดลึก	<p><b>โรคอุจลุมโป่งพอง</b></p> <p>- เสนอบทความโดย ศ.นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล อธิบดีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ว่า สถานการณ์โรคอุจลุมโป่งพองในประเทศไทย พบว่าผู้สูบบุหรี่จำนวน 10 ล้านคน ป่วยเป็นโรคถึงลมโป่งพองกว่า 1 ล้านคน และ 3 แสนคน เป็นผู้ป่วยอาการหนักและต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง พบในเพศชายอายุ 30-50 ปี มากกว่าผู้หญิงสองเท่า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p><b>กุหลาบฟอร์มาลิน</b></p> <p>- เสนอบทความ ช่วงวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ ดอกกุหลาบจะมีราคาสูงกว่าปกติ จึงมีผู้ประกอบการที่เห็นแก่ได้บางส่วน ใช้สารฟอร์มาลินเพื่อคงสภาพความสดของดอกกุหลาบ หากผู้ได้รับนำไปสูดดมจะส่งผลให้เกิดอาการแสบจมูก ไอ เจ็บคอ ปวดอักเสบ และระคายเคืองนัยน์ตา ถ้าเป็นปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้เกิดอาการน้ำท่วมปอด แน่นหน้าอก และเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะกุหลาบวาเลนไทน์เท่านั้น พวงมาลัยที่มีขายกันตามบริเวณตามสี่แยกไฟแดง ตามแผง ลอย หรือแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ก็อันตรายเช่นกัน</p>
แนวหน้า	<p><b>ไข้หวัดใหญ่ 2009</b></p> <p>- เสนอข่าว สำนักข่าว เอเอฟพี รายงานว่า มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ในประเทศรัสเซียแล้ว 17 ราย นับตั้งเมื่อเดือนธ.ค. นอกจากรัสเซียแล้ว อาร์เมเนีย พบผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย นับตั้งแต่เข้าสู่ปี 2010 ส่วนที่อิหร่าน ผู้เสียชีวิตแล้ว 112 ราย และมีผู้ป่วยมากกว่า 1,000 คน นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพ.ย.ปีก่อน</p>
ไทยรัฐ	<p><b>เกาหลีเหนืออ้างผลิตสุราไร้เมาค้าง</b></p> <p>- เสนอข่าว นสพ.เปียงยาง ไทม์ส สื่อของรัฐบาลเกาหลีเหนือ รายงานว่า เกาหลีเหนือสามารถผลิตสุราที่ดื่มแล้วไร้อาการเมาค้างใดๆ แม้มีแอลกอฮอล์สูงถึง 30-40 ดีกรีได้แล้ว โดยสุรานี้ชื่อว่า 'โคเรียว ลิควอร์' (Koryo Liquor) มีส่วนผสมของสมุนไพรคุณภาพสูงสุดอายุ 6 ปี กับข้าวเหนียวปิ้งเกรียม มีรสชาติหวานนุ่มละมุน โดยปีที่แล้วสำนักข่าวเคซีเอ็นเอก็อ้างว่า นักวิทยาศาสตร์เกาหลีเหนือสามารถพัฒนาซึ่งมีสรรพคุณรักษาได้ทั้งโรคเอดส์ อีโบลา และโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอร์ส) โดยมีส่วนผสมหลักคือสมุนไพรเช่นกัน</p>